

Nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ, ông nhận lời các dự án nghệ thuật của các bạn trẻ đơn thuần để động viên, ủng hộ tinh thần cho thế hệ trẻ đi đến tận cùng đam mê nghệ thuật.

TUỆ LÂM

hadinhchung@gmail.com

Rap đã có từ xưa...

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh vừa đăng tải clip trò chuyện với một bé gái. Bé gái này đề nghị nam nghệ sĩ đọc một đoạn rap. Ông vui vẻ đọc một đoạn rap theo lời cổ. Ông cũng nói thêm rằng: "Các cháu trẻ bây giờ mới thích nhạc rap, nhạc rock đấy nhưng các cụ ngày xưa hát rap từ lâu rồi. Bài chòi, quan họ, chèo... đều có bài rap hết. Các cụ hát rap như thế mặc váy ngắn từ hồi xưa vậy".

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng tham gia một dự án âm nhạc của nữ nghệ sĩ Hòa Minzy với vai trò là người đọc rap. Điều này khiến rất nhiều khán giả thích thú và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nam nghệ sĩ. Vì rap vốn là một thể loại âm nhạc mới, gắn gũi với giới trẻ hơn thế hệ trước. Hơn nữa, rap vốn không phải ai cũng có thể đọc được nếu không thật sự có tài năng và có sự tập luyện.

Chia sẻ với phóng viên Báo NTNN, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết: "Phải khẳng định, trong nghệ thuật truyền thống có những đoạn nói chữ mà không có nhạc chính là rap. Tất nhiên, rap của các cụ ngày xưa khác với rap bây giờ. Nhưng về mặt cơ bản thì những đoạn nói chữ đó mang màu sắc, hơi hướng của rap. Ngày xưa diễn chèo, tôi phải đọc những đoạn rap rất dài. Bây giờ, nhạc rap

NGHỆ SĨ ƯU TÚ XUÂN HINH:

Tham gia các dự án nghệ thuật để động viên thế hệ trẻ

của các cháu kèm hình ảnh, âm nhạc và hiệu ứng điện tử nên mọi thứ khác hơn. Nhưng vẫn giữ tinh thần, nhịp điệu của lời cổ, có hơi hướng và nguồn gốc từ ngày xưa".

Ông cho biết thêm: "Khi tham gia dự án âm nhạc của Hòa Minzy, tôi phải trình diễn rap nhưng không phải tập luyện gì trước. Tôi cứ bắt chước các cụ ngày xưa thôi. Các cụ bảo: "Thương nhau cởi áo cho nhau" mà các cháu muốn tôi cởi áo để phục vụ cảnh quay thì tôi cũng cởi thôi. Các cụ rap đến đâu thì mình rap đến đó, việc gì phải tập luyện. Chỉ có mỗi cái tôi không bắt chước được các cụ đó là nhuộm răng đen. Cái này tôi không làm được vì nó hơi mất vệ sinh. Không phải cái gì của các cụ mình cũng bắt chước, mà bắt chước cũng cần có chọn lọc. Riêng vụ cởi áo thì tôi cũng cởi được dù bây giờ không đẹp bằng các cháu. Các cháu nó 6 múi cuộn cuộn, tôi thì 6 múi đồn 1, nhìn rất... hãi, nhưng yêu cầu cởi để phục vụ cảnh diễn thì tôi vẫn cởi".



Nghệ sĩ Xuân Hinh và ca sĩ Tuấn Cry cùng tham gia MV "Bắc Bling". NV

"Không thiết tha... đóng phim nữa"

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh nói thêm rằng, bây giờ ông đã "đầu sấu dít chơi vợ" nên cũng không thiết tha gì được đóng phim, được tham gia những dự án nghệ thuật lớn. Ông nhận lời các dự án nghệ thuật của các bạn trẻ đơn thuần để động viên, ủng hộ tinh thần cho thế hệ trẻ đi đến tận cùng đam mê nghệ thuật.

"Các cháu còn quý, thấy mình ở "đầu sấu dít chơi vợ" mà vẫn mời nghĩa là mình vẫn còn hạn sử dụng, thôi thì tham gia với các cháu cho vui. Mới đây, tôi được phía Nam mời tham gia một dự án điện ảnh về phở, đóng chung với diễn viên Thu Trang cũng thế. Đây là bộ phim có chủ đề gia đình, về văn hóa phở và Tết... thấy kịch bản cũng hay hay nên tôi

nhận lời chứ bây giờ tôi không thiết tha gì mấy nữa. Thời gian chủ yếu ở trên Bảo tàng Đạo Mẫu, công việc rất nhiều, rất bận... nên cũng không muốn làm mình bận thêm"- nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ.

Theo tìm hiểu, phim điện ảnh đầu tay của nghệ sĩ Xuân Hinh mang tên "Mùi phở", dự kiến ra mắt vào Tết 2026. Qua hình ảnh hậu trường, các nhân vật vui vẻ gói bánh chưng, bánh tét dưới cảnh đào. Khán giả dự đoán đây là phim gia đình, hài hước. Ê-kíp phim cho biết, nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ phát huy tối đa sở trường "vua hài đất Bắc" trong "Mùi phở" với những câu thoại sâu sắc, duyên dáng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, sức khỏe của ông vẫn tốt. Hàng ngày, ông vẫn làm những công việc tay chân như quét dọn, sắp đặt tại Bảo tàng Đạo Mẫu. Ngoài ra, ông cũng dành nhiều thời gian cho việc tâm linh. Thành thạo ông vẫn quay lại những việc làm thường nhật của mình và chia sẻ lên kênh TikTok hoặc Facebook để tương tác với khán giả.

Điều Xuân Hinh thấy hạnh phúc nhất là dù không còn miệt mài làm nghề, xuất hiện dày đặc như xưa nhưng ông vẫn được khán giả yêu quý, mến mộ. Vì lẽ đó, ông muốn thực hiện những clip vui để khán giả biết được về cuộc sống của ông. ■



Nghệ sĩ Xuân Hinh cho hay rap vốn là một thể loại âm nhạc mới, gắn gũi với giới trẻ hơn thế hệ trước. Hơn nữa, rap vốn không phải ai cũng có thể đọc được nếu không thật sự có tài năng và có sự tập luyện.